

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHƯ PƯH Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số: 10 /BC-BPC

Chư Pưh, ngày 01 tháng 12 năm 2020

BÁO CÁO

**Kết quả hoạt động của Ban Pháp chế HĐND huyện
năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của Ban Pháp chế. Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện báo cáo Hội đồng nhân dân huyện kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 như sau:

I. Kết quả hoạt động năm 2020

1. Về công tác tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp và thẩm tra các tờ trình, báo cáo

Năm 2020, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện đã bám sát Nghị quyết, các nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng nhân dân huyện, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, trọng tâm công tác là giám sát các lĩnh vực Pháp luật theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện. Ban đã chủ động nắm, trao đổi phân tích thông tin, phối hợp các cơ quan chức năng nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực giám sát. Qua giám sát đã phát hiện và kiến nghị trực tiếp để các cơ quan, đơn vị được giám sát tiếp thu, phát huy những kết quả và khắc phục những tồn tại. Đồng thời trên cơ sở những hạn chế, bất cập trong quá trình giám sát, khảo sát. Ban cũng đã có ý kiến kiến nghị với Ủy ban nhân dân huyện, các phòng ban đơn vị, các xã thị trấn có liên quan giải quyết theo thẩm quyền.

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Ban Pháp chế đã tổ chức phiên họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình ra kỳ họp lần thứ mười Hội đồng nhân dân huyện khóa IX, kịp thời đúng luật gồm: 11 báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện, 02 báo cáo của Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân huyện, 02 báo cáo của Tòa án nhân dân huyện, 02 báo cáo của Chi cục thi hành án dân sự và 06 Dự thảo Nghị quyết của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện.

Qua thẩm tra, Ban Pháp chế đã phân tích đánh giá sâu tình hình, kết quả chỉ đạo thực thi pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện, công tác kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân huyện, hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân huyện và tình hình thi hành án của Chi cục Thi hành án địa bàn huyện trong năm 2020 và yêu cầu hoàn chỉnh các nội dung báo cáo và dự thảo Nghị quyết giúp cho đại biểu Hội đồng nhân dân huyện có cơ sở xem xét quyết định các vấn đề quan trọng tại kỳ họp.

2. Hoạt động giám sát, khảo sát

Trong năm 2020, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện đã chủ động thực hiện khảo sát 02 chuyên đề về công tác quản lý và sử dụng nhà văn hóa thôn làng và giám sát công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Giám sát trực tiếp tại các xã, thị trấn.

Tham gia tiếp công dân định kỳ theo lịch phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, thực hiện tiếp xúc cử tri đúng luật định, nắm bắt các kiến nghị, giải thích cho cử tri, đồng thời tổng hợp chuyển đến các cơ quan chức năng giải quyết. Tham gia cùng đoàn giám sát các chuyên đề của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện 04 đợt, Ban Kinh tế - Xã hội 03 đợt và Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân huyện 02 đợt, đoàn UBMTTQ Việt Nam huyện 01 đợt. Tham gia xây dựng dự toán kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2021.

3. Hoạt động chất vấn giữa hai kỳ họp Thường trực Hội đồng nhân dân

Đã tham gia chất vấn Phòng Lao động TB&XH huyện về việc hiện chi trả chế độ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội theo Thông tư số 190/2014/TT-BTC ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Bộ tài chính.

II. Đánh giá chung

1. Ưu điểm

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện đã hoạt động đúng theo Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015; bám sát Nghị quyết và sự phân công nhiệm vụ của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, đã chủ động ban hành kế hoạch hoạt động giám sát, khảo sát trong năm 2020. Tổ chức đoàn khảo sát đúng, đủ thành phần theo luật định; thực hiện đúng nội dung, kế hoạch giám sát, khảo sát theo quy định. Thường xuyên theo dõi giải quyết kiến nghị sau “giám sát, khảo sát” của các cơ quan đơn vị được giám sát, khảo sát. Phối hợp với thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các cơ quan chuyên môn để nâng cao chất lượng giám sát, khảo sát. Xây dựng kế hoạch, đề cương khảo sát, lịch làm việc cụ thể, chi tiết giúp cho các đơn vị được giám sát, khảo sát báo cáo đầy đủ, rõ ràng, thuận lợi cho việc giám sát, khảo sát, đưa ra các kết luận và việc đề xuất kiến nghị của ban đúng thực tế, đúng tầm, hiệu quả hơn, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân trên các lĩnh vực được giám sát.

2. Hạn chế

Thành viên trong Ban phần lớn hoạt động kiêm nhiệm nên ít có thời gian nghiên cứu tài liệu liên quan đến hoạt động thẩm tra, giám sát, hoạt động giám sát, khảo sát; tham gia cùng đoàn giám sát chưa thường xuyên liên tục.

Các xã, thị trấn được giám sát gửi báo cáo theo thời gian quy định về cho ban còn chậm ảnh hưởng đến công tác tổng hợp báo cáo.

Tình hình dịch Covid-19 nên hoạt động của Ban Pháp chế thực hiện chậm một chuyên đề giám sát so với chương trình đề ra.

III. Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2021

1. Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về hoạt động giám sát năm 2021 theo lĩnh vực của Ban.
2. Phối hợp các Ban Hội đồng nhân dân huyện cùng các phòng ban, đơn vị liên quan trong thực thi nhiệm vụ.
3. Tiếp tục thực hiện tốt sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện trong việc thẩm tra các báo cáo, tờ trình ... trình ra kỳ họp chuyên đề 2021.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2021 trình kỳ họp thứ mười một, Hội đồng nhân dân khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021./.

Nơi nhân:

- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Kỳ họp thứ mười một, HĐND huyện;
- Lưu: Ban Pháp chế.

**TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN**



Trần Đình Thi